



ที่ พม ๐๒๒๕/ ๖๓๗๕
ถึง กรมกิจการผู้สูงอายุ

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีหนังสือที่ ปช ๐๐๓๖/ว๐๐๓๐ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ขอให้ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรส่งบทความเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสรรหาบทความวิชาการที่มีคุณภาพจากบุคคลภายนอก สำนักงาน ป.ป.ช. ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยกำหนดออกวารสารปีละ ๒ ฉบับ ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม ทั้งนี้ ให้ส่งบทความ วิชาการพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (รายละเอียดปรากฏตาม QR Code)

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอความร่วมมือ ให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๑๑
โทรสาร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๑๑



shorturl.asia/NoRTF



สำนักงาน ป.ป.ช.
กรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
วันที่ 8/26
วันที่ 2564
เวลา 15 น.

ที่ ปช ๐๐๓๖/ว๐๐๓๐

สำนักงาน ป.ป.ช.

ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
วันที่ 19/4/64
ผู้ส่ง.....เวลา.....

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

เรียน ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จำนวน ๑ ฉบับ
๒. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ ฉบับ
๓. ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำวารสารวิชาการ ป.ป.ช. เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และให้มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดออกวารสารปีละ ๒ ฉบับ ในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำวารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ซึ่งวารสารวิชาการ ป.ป.ช. อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์การอ้างอิงดัชนีวารสารไทย (TCI) กลุ่มที่ ๒

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อสรรหาบทความวิชาการที่มีคุณภาพจากบุคลากรภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. มีหลักเกณฑ์การส่งบทความวิชาการเข้าประกวดและรางวัลสำหรับบทความวิชาการที่ได้รับคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่านในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรส่งบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว โดยส่งบทความวิชาการพร้อมใบสมัคร รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ผ่านทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) เลขที่ ๓๖๑ ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) journal.nacc@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งบทความเข้าร่วมประกวดด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเศษ นาคะพันธุ์)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โทร. ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๕๘๑๙ (นางสาวฉันทชนก เจนณรงค์)

โทรสาร ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ต่อ ๔๗๐๓

โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
โดย สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

1. หลักการเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 142 (4) กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการหรือจัดให้มีการรวบรวม วิเคราะห์ ศึกษาวิจัย และเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและอันตรายของการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 กำหนดให้สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีหน้าที่และอำนาจสำคัญประการหนึ่งในการเป็นศูนย์บริการวิชาการด้านผลจากการวิจัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลงานวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการหน่วยงานภายในและภายนอก

การจัดทำวารสารวิชาการ ป.ป.ช. (NACC Journal) เป็นเอกสารทางวิชาการอย่างหนึ่งที่สำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ ได้ดำเนินการจัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และการสร้างความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือและประสานงานในการบริการจัดการข้อมูลด้านงานวิจัยระหว่างหน่วยงาน และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเอกสารสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ กับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น สำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ จึงจัดให้มีการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเชิญชวนบุคคลภายนอกสำนักงาน ป.ป.ช. ประกอบด้วย บุคลากรในสถาบันการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ นิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทขึ้นไป) นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาฯ ร่วมส่งผลงานทางวิชาการเข้ามาประกวดเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. อันจะส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านมุมมองทางวิชาการของทุกภาคส่วนในสังคม

2. ประเภทผู้ส่งบทความเข้าประกวด

ประเภทที่ 1 บุคลากรในสถาบันการศึกษา

ประเภทที่ 2 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ

ประเภทที่ 3 นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทขึ้นไป)

ประเภทที่ 4 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. รางวัลการประกวดบทความ

ประเภทผู้ส่งบทความ	รางวัล
บุคลากรในสถาบันการศึกษา	1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท 4) รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ	1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท 4) รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทขึ้นไป)	1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท 4) รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท
นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 7,000 บาท 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 3,000 บาท 4) รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท

*หมายเหตุ: กรณีบทความที่ไม่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลข้างต้น แต่กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าบทความมีคุณภาพเพียงพอ บทความนั้นจะได้รับได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. โดยผู้เขียนบทความจะได้รับค่าตอบแทนการเขียนบทความ บทความละ 3,000 บาท ตามข้อกำหนดสำนักงาน ป.ป.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เงินค่าตอบแทนและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ พ.ศ. 2560

4. กำหนดการส่งบทความ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

5. หลักเกณฑ์การส่งบทความ

5.1 บทความวิชาการมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น สถานการณ์ การทุจริต มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส ในการดำเนินงานภาครัฐ การเสริมสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ธรรมาภิบาล ในองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการทุจริต เป็นต้น

5.2 บทความวิชาการที่ส่งเข้าร่วมการประกวดต้องไม่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน

5.3 บทความวิชาการเป็นผลงานที่ดำเนินการอยู่ระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2564

5.4 ผู้ส่งบทความวิชาการต้องนำส่งบทความต้นฉบับ ประกอบด้วยเนื้อหา 10 - 25 หน้า (รวม ภาพประกอบและตาราง) บทความย่อภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และใช้การอ้างอิงรูปแบบ APA

5.5 ผู้ส่งบทความวิชาการต้องนำส่งบทความในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF ผ่านทางระบบออนไลน์ (<https://www.nacc.go.th/naccjournal>) และอีเมล (journal.nacc@gmail.com)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: นางสาวฉันทชนก เจนณรงค์ / นางสาวเสาวณีย์ ทิพอตุต
สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.

โทร. 02-5284800 ต่อ 5819

เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด ส่งผลให้เจ้าหน้าที่/นักศึกษา ต้องปฏิบัติงาน
ที่บ้าน (Work From Home) จึงขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยเผยแพร่ข่าวสารตาม QR Code นี้
ในช่องทางต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่/นักศึกษา ในหน่วยงาน
ของท่านได้รับทราบการประชาสัมพันธ์ ครั้งนี้ด้วย เช่น เว็บไซต์หน่วยงานของท่าน กลุ่มไลน์
กลุ่มเฟซบุ๊ก

